



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด แนวนหน้า ข่าวหุ้น เดลินิวส์ ผจก. รายวัน ไทยรัฐ โพสต์ทู เดย์ ไทยโพสต์ผจก. ออนไลน์ เว็บไซต์ไทย โพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว. การคลัง ประเด็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า ที่ประชุมเห็นว่าเมื่อระเบียบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอระงับการใช้ไปก่อน โดยรมว.การคลัง จะเชิญทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นต่อไป ดังนั้น จึงใช้ระเบียบเดิมต่อไปและจ้างงานได้ตามเดิม</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้แก้ระเบียบเงินบำรุง สธ.ข้อ 10 ที่ระบุว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ว่า จะมีการหารือร่วมกันในการปรับแก้ให้เหมาะสมโดยเร็วที่สุด ขอให้บุคลากรในสังกัดสบายใจได้</p> <p>นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดก.การคลัง เปิดเผยว่า จะเลื่อนการประกาศใช้ระเบียบออกไปก่อน และให้กรมบัญชีกลางเร่งทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานเป็นการด่วน ที่ผ่านมามี สธ.เพียงแห่งเดียวที่ทำความเข้าใจรายละเอียด คาดว่า จะใช้เวลาไม่กี่เดือนในการออกระเบียบใหม่ โดยในเวลาต่อมา ปลัดก.การคลัง ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อชะลอการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงระเบียบต่อไป</p> <p>-นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันส่วนงานราชการมีลูกจ้างประจำ 1.1 แสนราย ซึ่งกรมบัญชีกลางทราบอัตราและงบประมาณที่ใช้ แต่ในส่วนของการจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณไม่สามารถระบุอัตราและจำนวนเงินที่ใช้ได้ จึงต้องมีการจัดระเบียบให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ในอนาคตสามารถพัฒนาอัตราค่าจ้างของส่วนราชการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบเดิม แต่ระเบียบใหม่แค่เพิ่มหลักเกณฑ์ให้ส่วนงานราชการต้องรายงานและชี้แจงการจ้างในแต่ละปีเท่านั้น ดังนั้นลูกจ้างที่อยู่ในการจ้างงานปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>-นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า จะยังไม่มาชุมนุมที่ก.การคลังในวันที่ 1 มิ.ย. โดยจะรอดูการดำเนินการก่อน โดยเฉพาะการปรับแก้ระเบียบเงินบำรุงของ สธ. หากไม่แก้ไขจะไปร้องเรียนต่อนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วนเรื่องป้ายคัดค้านระเบียบก.การคลังขึ้นอยู่กับแต่ละรพ. ส่วนที่ รพ.ชุมแพได้นำป้ายลงแล้ว</p> <p>-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า กิจกรรมช่วงพักเที่ยง เจ้าหน้าที่รพ.จะนะร่วมแสดงออกไว้อาลัยต่อก.การคลังที่ออกระเบียบรวบอำนาจการจ้างลูกจ้าง</p> <p>-นายไอสถ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า พอใจกับผลการหารือของทั้ง 2 กระทรวง แต่สสท.ยังขยับเคลื่อนไหวเรื่องการจ้างลูกจ้างด้วยเงินงบประมาณต่อไป โดยในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะมีการหารือร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพทส. ซึ่งมี พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. และตนเข้าร่วม</p> <p>-นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า แม้มีการชะลอระเบียบก.การคลังแล้ว แต่ไม่ได้มีผลเรื่องการเพิ่มสิทธิสวัสดิการ ดังนั้นเครือข่ายองค์การลูกจ้างกว่า 20 องค์กร ยังยืนยันจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กับลูกจ้างส่วนราชการทุกคน</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-เผยแพร่ภาพอาคารร้างของรพ.แห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า รพ.บางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ที่สร้างเสร็จและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งานมานานแล้ว แต่ยังไม่เปิดบริการทางการแพทย์ให้บริการ เนื่องจากรออนุมัติจ้างพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล จากก.การคลัง ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวอย่างแออัดในอาคารหลังเดิม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนว หน้า สยามรัฐ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. แถลงว่า ตามที่มีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์ ตรีชฎา ซึ่งเป็นสินค้าในเครือบริษัท เมจิกสกิน จำกัด ที่ว่าจ้างให้บริษัท ฮานิวโคเรีย จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้า พนักงาน สอบสวนมีพยานหลักฐาน เพียงพอที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหา 6 คน ประกอบด้วย 1.นายกร พวงสน (ในนาม กรรมการบริหารเมจิก สกิน) 2.นายกร พวงสน 3.น.ส.วรรณภา พวงสน 4.น.ส.ตรีชฎา ใจสบาย 5.บริษัท ฮานิว โค เรีย จำกัด และ 6.น.ส.ปาจริย์ วงศ์สมบูรณ์ (กรรมการบริหารบริษัทฮานิว โคเรีย จำกัด) ในความผิดร่วมกันผลิตและ จำหน่ายเครื่องสำอางปลอม และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหาที่ 1-4 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้า สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจนเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการศาลอาญารัชดา ในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 13.00 น. เพื่อสั่งฟ้องต่อไป ทั้งนี้ มีการออกหมายเรียกดารานักแสดงที่รีวิวสินค้าเมจิกสกินทั้งหมด 37 ราย เข้าพบพนักงาน สอบสวนแล้ว 25 ราย อยู่ระหว่างการนัด 12 ราย ส่วนนักแสดงที่มาพบวันนี้ คือ น.ส.สุทัตตา หรือปิ่นปิ่น รีวิว ผลิตภัณฑ์สลิม มิลค์, วิตามินซีโนบี และเซรั่มเมซโซ่ ส่วน นายกนกฉัตร หรือได้ฝุ่น รีวิวผลิตภัณฑ์สลิม มิลค์ โดย ข้อมูลที่ให้กับพนักงานสอบสวนถือว่าเป็นประโยชน์แก่รูปคดีเป็นอย่างมาก</p>
<p>Facebook เว็บไซต์ไทยรัฐ ทวีช่อง 3 7 news brighttv</p>	<p>ทำคลอดเด็กเสียชีวิต</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Arthit Lungsawat โพสต์ข้อความตำหนิแพทย์ชื่อ อ. คลินิกชื่อดังในตัวเมืองปราจีนบุรี และ รพ.เมืองของ จ.ปราจีนบุรี ระบุว่า เหตุเกิดวันที่ 25 พ.ค. 2561 ภรรยาได้ฝากท้องพิเศษ แต่แพทย์ไม่มาดูแลจนเด็ก เสียชีวิตในครรภ์ และภรรยาเกือบเสียชีวิต โดยก่อนหน้าแพทย์นัดไปตรวจทุกอาทิตย์ จนเลยกำหนดคลอด 1 สัปดาห์ แล้ว แพทย์ได้กระตุ้นคลอดโดยใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอด แล้วให้กลับบ้าน จนเวลาตี 3 เริ่มปวดท้องและมี เลือดออกมาก จึงไปรพ.ตอนเช้า พยาบาลแจ้งว่าปากมดลูกไม่เปิดให้กลับบ้านก่อน จนเวลา 5-6 โมงเย็นปวดมากขึ้น จึงไปรพ.อีกครั้ง และนอนรอปากมดลูกเปิดจนถึง 5 โมง ภรรยาแจ้งพยาบาลให้บอกแพทย์ผ่าคลอดเพราะปวดมาก พยาบาลได้โทรตามแพทย์มาตอนตี 1 ซึ่งเด็กเสียชีวิตในท้องแล้ว</p> <p>-ผู้โพสต์ระบุว่า ไม่ได้ต้องการฟ้องร้อง เพียงแค่อยากเตือนผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ให้พิจารณาแพทย์ที่จะฝากครรภ์ด้วย ให้รอบคอบ เพราะภรรยาได้มีการฝากพิเศษกับแพทย์รายนี้ ค่าดูแลเป็นเงิน 5,000 บาท แต่แพทย์เพียงบอกเสียใจ ด้วย ให้พี่ร่างกายอีก 6 เดือนก็มีลูกได้ใหม่ จึงอยากให้รพ.หรือแพทย์มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคนใช้ ธรรมดาหรือฝากพิเศษ</p>
<p>สปริงนิวส์ ไทยรัฐ สปริงนิวส์ เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ณ ลานโปรโมชั่น 2 - 3 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าว รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือ หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกแถลงขึ้นชมจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกลดลงจาก 27% ในปี 2543 เหลือ 20% ในปี 2560 โดยเฉพาะในผู้หญิง และมีเพียงทวีปอเมริกาที่มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ทั้งหญิงและชายจะลดลงตามเป้าหมายในปี 2568 ยกเว้นสหรัฐอเมริกา เพราะติดปัญหาการฟ้องร้องค่าเตือนบนซองบุหรี่และการจัดเก็บภาษี ขณะที่หลายส่วนในยุโรป ตัวเลขยังคงที่ ส่วนในตะวันออกกลางมีคนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยจีนและอินเดียมีคนสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก 307 ล้านคน และ 106 ล้านคน ตามลำดับ</p> <p>-เสนอข่าว ลิงคโปร์กำลังเป็นประเทศปลอดบุหรี่ชาติแรกของโลก จากนโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด โดยมี ค่าปรับขั้นต่ำสำหรับผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเริ่มต้น 25,000 บาท ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ในสิงคโปร์ลดลงเหลือ 13% และกำหนดเป้าหมายปี 2563 จะลดเหลือ 12% โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นประเทศปลอดบุหรี่ ประเทศแรกของโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีประชาชนทุกช่วง วัยมีระดับไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมากถึง 650,000 คน โดยมีสาเหตุหนึ่งพบว่าเป็นมาจากการสูดควันบุหรี่ขณะมารดา ตั้งครรภ์ กรมา จึงร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พิเศษประกาศาปัญหา เปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สติปัญญา บกพร่อง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่สติปัญญาบกพร่องและกระตุ้นพัฒนาการในแต่ละด้านจากทีมสหวิชาชีพ ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือมีอาชีพที่เหมาะสม เริ่มทดลองดำเนินการมาตั้งแต่ ม.ค. 2561 - เม.ย. 2561 มีเด็กสติปัญญาบกพร่องอยู่ในศูนย์ฯ ทั้งสิ้น 50 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่ คือ หน้้าดอกขาวในรูปแบบชาชง โดยหน้้าดอกขาว มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง อีกทั้งมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีนสเตอรอล และสารกลุ่มไกลโคไซด์ มีฤทธิ์ทำให้ลิ้นผาดหรือชา ลดความอยากสูบบุหรี่ได้ นอกจากนี้ยังมีมะนาวที่ช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้ โดยหั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอคำ รับประทานทุกครั้งเมื่ออยากบุหรี่</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เดลินิวส์	<p>เผาทำลายยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วชิระ อ่ำพันธ์ ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. กล่าวว่า วันที่ 25 มิ.ย. 2561 สธ.จะจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ที่ศูนย์บริหารสาราณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมียาเสพติดของกลาง และของกลางที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแต่อยู่ในคดีเดียวกันกับยาเสพติดของกลาง ที่จะเผาทำลายทั้งสิ้น 6,322 กก. จาก 7,245 คดี แบ่งเป็น โคเคอิน 6,249 กก. เมทแอมเฟตามีน 5,514 กก. ไอซ์ 486 กก. ฝิ่น 122 กก. เฮโรอีน 108 กก. วัตถุออกฤทธิ์ เช่น คีตามีน อีเฟดรีน 73 กก. และเมทิลอีเฟดรีน แอมเฟตามีน นอกจากนี้ยังมีกัญชาและพืชกระท่อม รวมกว่า 8,300 กก.</p>
ผวก.ออนไลน์ ไทยโพสต์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนประชาชน 5 จังหวัดอีสานใต้ ระวังป่วยโรคไข้เลือดออก โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 พ.ค. 2561 มีผู้ป่วยสะสม 551 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย อยู่ใน จ.อุบลราชธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกทม. ปี 2561 พบผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เดือนเม.ย.พบผู้ป่วย 615 ราย เดือนพ.ค. 222 ราย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบระบาดมากสุดในเขตหนองจอก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ป่วย 2 รายที่เป็นเพื่อนบ้าน อยู่ระหว่างรักษาตัวที่รพ.หนองจอก ทำให้ต้องดำเนินการควบคุมอย่างเร่งด่วน</p>
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2561 สธ.มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 โดย 7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน (น้ำหนัก >100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) โดยสธ.และสปสช.ได้เตรียมวัคซีนไว้ 3.5 ล้านโดส ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ ไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Phuket ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
สปริงนิวส์	<p>อาหารที่ผู้ป่วยควรเลี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว อย.เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ @FDAThai เตือนผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้ที่มีกรดออกซาลิกสูง เช่น มันสำปะหลัง ดอกกะหล่ำ ผักโขม ปวยเล้ง เป็นต้น เนื่องจากกรดออกซาลิกสามารถจับกับแคลเซียมตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วที่ไต ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น หน่อไม้ ใบขี้เหล็ก ทุเรียน มะละกอ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ดับสั้ว เครื่องในสัตว์ รวมไปถึงผักผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักกูด ถั่วฝักยาว ผักแว่น เห็ดฟาง ใบตำลึง ใบแมงลัก ส้ม เป็นต้น ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ควรระวังพืชวงศ์ Cruciferae ได้แก่ กะหล่ำปลี หนึ้น horseradish และเมล็ดพันธุ์ผักกาดชนิดต่าง ๆ เพราะจะทำให้เกิดโรคคอหอยพอก แต่สารพิษเหล่านี้จะถูกทำลายโดยการต้ม จึงควรรับประทานกะหล่ำปลีสุก ส่วนผู้ป่วยโรคกระเพาะและลำไส้ ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคพริก เพราะจะทำให้กระเพาะอักเสบได้</p>
สปริงนิวส์	<p>การรับประทานเห็ด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เห็ดเป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ แต่เพื่อความปลอดภัย ให้เลือกกินเห็ดที่บริโภคเป็นประจำ เลี่ยงเห็ดแปลกที่เป็นภัยถึงชีวิต และต้องล้างให้สะอาด ปรุงสุกก่อนกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์	<p>น้ำท่วมรพ.บึงกาฬ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสาท จิตตาศิริวัตร ประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาท่วมสถานพยาบาลและการสนับสนุนภาค กรม สบส. สั่งการให้ทีมวิศวกรฉุกเฉินหรือทีมเอ็มเสิร์ท จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่กองแบบแผน เร่งเข้าช่วยเหลือรพ.บึงกาฬ ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 80 ซม. พบบ้านพักเจ้าหน้าที่ถูกน้ำท่วมขัง และระบบบำบัดน้ำเสียได้รับความเสียหาย ได้เร่งแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ และตัดระบบไฟฟ้าบางจุดเพื่อความปลอดภัย ส่วนอาคารที่ให้บริการผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ</p>
เว็บไซต์ ONBMEWS	<p>รพ.น่านเตือนบริโภคหน่อไม้ดอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภราดร มงคลจาดรงค์ ผอ.รพ.น่าน เตือนผู้บริโภคระวังโรคอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้ดอง เนื่องจากเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม โดยจะมีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หนึ่งตาตก ปากแห้ง กลืนหรือพูดลำบาก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที และหากจะรับประทานหน่อไม้ดอง ควรนำไปต้มในน้ำเดือด 100 องศา นาน 15 นาที ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 เม.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 39,245 ราย จาก 77 จังหวัด โดยวันที่ 20 เม.ย. 2561 ได้รับแจ้งผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุจากหน่อไม้ดอง (Botulism) 1 ราย</p>
คมชัดลึก	<p>ความปลอดภัยในรพ.</p> <p>-เสนอบทความ รพ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนไข้อาละวาดทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ โดยมีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อมาระงับเหตุ เคลียร์กลุ่มจนสงบสติอารมณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว และไม่ให้ผู้ป่วยรายอื่นตื่นตระหนก</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว วัฏทองแก่ 6 เดือนของชาวบ้าน บ้านวังผือ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ตายเพิ่มเป็นตัวที่ 5 หลังถูกสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดใบหู เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดมฉีดยาตามคอกสัตว์เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p>
เว็บไซต์พันทิป	<p>ผลิตภัณฑ์เฮลตี้รสเผ็ด</p> <p>-เสนอกระทู้ แม่เด็กชั้น ป.6 ระบุลูกถูกเพื่อนแกล้งให้กิน “เฮลตี้รส” คุณสมบัติเผ็ดร้อนกว่าพริกชี้หู 40 เท่า ทำให้ลูกชายปวดท้อง คลื่นไส้ หายใจติดขัด ต้องนำส่งรพ. แพทย์แจ้งว่ากระเพาะอาหารอักเสบ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า เฮลตี้ดังกล่าวมีขายในอินเทอร์เน็ต ทำการตลาดผ่านโซเชียลและยูทูบเปอร์ มีผู้นิยมซื้อไปกินเพื่อความสะใจหรือใช้แกล้งเพื่อน โดยมีค่าเตือนจากร้านค้าว่า ขนชนิดนี้ไม่เหมาะกับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ทั้งนี้ มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีค่าเตือนข้างกล่อง และผ่านอย.แล้ว ไม่ได้ผิดกฎหมาย</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ภาวะสังคมไทย</p> <p>-เสนอข่าว นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รก.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยในไตรมาส 1 ปี 2561 ว่า เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกเดือนมิ.ย. ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบ ส่วนค่าใช้จ่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลง 3.9% และบุหรี่ยาลดลง 2.1 % แต่ต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เนื่องจากนำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่นที่ร้ายแรง รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง 2.3% ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลง 44.7 % เนื่องจากการเฝ้าระวังควบคุมโรคเข้มข้น แต่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบผู้ป่วยและเสียชีวิตแล้ว 9 ราย</p>
แนวหน้า	<p>มอบอุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย กมลพันธ์ทิพย์ ประธานมูลนิธิสโมสรโรตารีขวัญใจ มอบอุปกรณ์การแพทย์เครื่องช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 9 ล้านบาทบาท แก่รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับมอบ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>มาตรฐานสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายमितฮีโระ มียาโคชิ ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและสธ. จัดทำมาตรฐานสินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากญี่ปุ่นได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศแล้ว เรียกว่า สมายล์ แคร่ ฟู้ด (Smile Care Foods) ถือเป็นประเทศแรก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในโลก และยังร่วมมือกับหน่วยงานไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างมาตรฐาน เนื่องจากไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเทศที่ 3 ของภูมิภาคเอเชียในปี 2573 ต่อจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
แนวหน้า	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดียแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสซิกาที่ทำให้เป็นโรคสมองอักเสบเพิ่มอีก 2 คน ในรัฐเกรละ ทางตอนใต้ของประเทศ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 15 คน โดยผู้เสียชีวิต 2 คน เป็นชายวัย 55 ปี และ 28 ปี สันนิษฐานว่าติดเชื้อจากวิทยาลัยแพทย์ นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2 คน ทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในรัฐเกรละทั้งหมด 17 คน แต่ยังไม่พบการระบาดออกนอกรัฐ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch